



## หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ : ทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาชนบทไทยในทศวรรษหน้า

นายวิเชียร ขวลิต อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เปิดเผยว่า จากความสำเร็จของชุมชน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในปี 2552 และ 2553 โดยคนในชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะขยายผลการดำเนินงานลงไปทุกพื้นที่ โดยมีความหวังว่าจะให้ชุมชนเรียนรู้ความสำเร็จจากชุมชนเอง และเลือกแนวทางในการพัฒนาตนเอง โดยได้มีการแบ่งระดับจากสภาพภูมิสังคมเป็น 3 ระดับ คือ "พออยู่ พอกิน" "อยู่ดี กินดี" และ "มั่งมี ศรีสุข" ในแนวทางการดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านจิตใจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 23 ตัวชี้วัด

ดังนั้น ในปี 2554 กรมการพัฒนาชุมชน จึงกำหนดให้มีการยกระดับการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยส่งเสริมการดำเนินการใน 1,756 หมู่บ้าน ให้เป็นโครงการหลัก (Flagship Project) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้กำกับดูแลโครงการดังกล่าว กล่าวว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา นอกจากจะดำเนินตามแนวทางใน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ยังกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่ม (value added) ใน 3 มิติ ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญในการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ประการแรก ปัญหาของประเทศชาติที่มีบาดแผลจากแตกแยกของคนในสังคม และประการที่สอง เพื่อสนองตอบนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลและนโยบายเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย ปี 2553 ในเรื่องการปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ ประการที่สาม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการป้องกันการทุจริตที่เป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ โดยได้มีการกำหนดแนวทางการเพิ่มเติมไม่มีติด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคง และทางสังคม

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปกป้องสถาบัน การสมานฉันท์คนในชาติ การสร้างรายได้ขยายโอกาสให้คนในชุมชนด้วยความรับผิดชอบ การพัฒนาทุนชุมชนเพื่อสวัสดิการของคนในชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการพัฒนาชุมชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นทิศทางของการพัฒนาชนบทในทศวรรษหน้าในการแก้ไขปัญหาของชาติและการตอบสนองความต้องการของพื้นที่ โดยให้ชุมชนเรียนรู้จากชุมชนที่มีเป้าหมาย (Goal Attainment) คือ ความสุขของคนในชุมชนที่จะเกิดขึ้น โดยมีมือของคนในชุมชน และจะเป็นทางรอดพ้นจากผลพวงของการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี ที่มีต่อเศรษฐกิจฐานรากทั่วทั้งแผ่นดิน

